

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามารัตน์ กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการกองทุน และการให้บริการประชาชนกว่า 48 ล้านคน หลังจากดำเนินโครงการมาแล้ว 15 ปี ว่า สปสช.มีส่วนที่ทำงานเชิงรุกคือการป้องกันโรค มีทั้งมาตรการ งบประมาณสนับสนุนในเชิงป้องกัน เทียบกับประเทศอื่นๆ ถือเป็นจุดแข็ง ส่วนการกระจาย งบประมาณ เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อช่วยงบประมาณแต่ละโรงพยาบาลได้เหมาะสม การแก้ปัญหาผู้ป่วยรอคิวนาน ประชาชนต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยการดูแลตัวเอง ไปใช้บริการโรงพยาบาลในส่วนที่จำเป็น สำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์นั้น ประชาชนต้องรับผิดชอบด้วย เพราะเงินทุกบาทมาจากภาษีประชาชน ที่จ่ายได้ก็ควรจ่าย แต่คนที่ไม่มีโอกาสหรือด้อยโอกาสต้องให้เต็มที่ในส่วนที่เป็นพื้นฐาน โดยสปสช.ต้องเปลี่ยนบทบาท ไม่ใช่เป็นคนไปสั่งหรือทำเอง แต่ต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุน กระตุ้น ให้ระบบเดินไป ควรทุ่มเงินไปในการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษา</p> <p>การทำให้โรงพยาบาลปฐมภูมิพัฒนามากขึ้น มี 2 ส่วน ล่าสุดที่กระทรวงสาธารณสุข กำลังดำเนินการ คือการทำแผนบริการ (Service plan) ซึ่งโรงเรียนแพทย์หลายแห่งสนับสนุนนโยบายนี้ เพราะจะทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งค่อยๆ เติบโต มีศักยภาพมากขึ้น การส่งต่อก็จะลดลง เป็นการ "เสริม" และ "สร้าง" คนมาช่วยกันพัฒนา ส่วน สปสช. หากมีการให้งบประมาณที่สอดคล้อง ทุกฝ่ายก็จะไปทิศทางเดียวกัน ระบบสาธารณสุขก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ คมชัดลึก</p> <p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ คมชัดลึก โปสต์ทูเดย์ บ้านเมือง</p> <p>มติชน</p>	<p>แนวคิดยกเลิกยาบ้าออกจากบัญชียาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดยกเลิก "แอมเฟตามีน" ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ว่า เป็นเพียงแนวคิดจากการประชุมเรื่องทิศทางของนโยบายยาเสพติดโลก ต้องนำมาศึกษาตามข้อเสนองานว่าจะทำอย่างไร เพราะประเทศมีความแตกต่างกัน ประเทศไทยมีกฎหมายยังไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การถอดสารกลุ่มแอมเฟตามีนหรือยาบ้าออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 1 อยู่ในนโยบายของฝ่ายการเมือง ซึ่งกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมสถานที่ในการบำบัด รวมถึงต้องเตรียมพร้อมการบำบัดในชุมชนด้วย แต่เป้าหมายใหญ่ที่ประเทศไทยต้องการ คือ ลดการเสพยาเสพติดลง ซึ่งท้ายที่สุดต้องมาดูว่าสามารถลดการเสพยาได้หรือไม่ ทั้งนี้แม้จะถอดออกจากการเป็นยาเสพติดเหลือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ แต่สธ.ยังต้องดูแลเข้มงวด เพราะถือว่าเป็นยาที่ห้ามผู้ใดผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งบทลงโทษของวัตถุออกฤทธิ์รุนแรงพอกับบทลงโทษของยาเสพติดให้โทษ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะปล่อยให้ใช้หรือขายอย่างอิสระ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว. ยุติธรรม ที่จะให้เมทแอมเฟตามีนเป็นยาในการบำบัดผู้เสพยาอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายก่อนหน้านี้ที่ให้ผู้เสพยาเป็นผู้ป่วย ส่วนการกำหนดให้ด้วยถูกกฎหมายเป็นกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์ที่จะวิเคราะห์ว่า จะนำตัวยาใดมาใช้บำบัดผู้เสพยา ส่วนการปราบปรามยาบ้าซึ่งยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนั้น ตำรวจก็จะยังดำเนินการต่อเนื่องควบคู่กันไป</p>
บ้านเมือง ข่าวสด มติชน พิมพ์ไทย	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมามูยอินเดีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจากการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "หมามูยอินเดีย" ชนิดแคปซูล แล้วมีอาการแพ้รุนแรงจนเสียชีวิต ว่า ถึงแม้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง แต่การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ต่อระมัดระวัง ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ออย. ที่ต้องเฝ้าระวังติดตาม และให้ความรู้ประชาชนมากกว่านี้ ขณะนี้กำลังจะปรับปรุง ออย. ให้มีการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น และทำงานเชิงรุก เนื่องจากปัญหาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ ถือเป็นเรื่องใหญ่ในการให้ความรู้ประชาชน และปราบปรามพวกทำผิดกฎหมาย จำหน่ายอาหารสุขภาพที่อาจเสี่ยงก่อปัญหาได้</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตมีโรคลมชักอยู่แล้ว และยาเกี่ยวกับโรคลมชักก็ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ ซึ่งออย.ไม่เคยอนุญาตให้เอาสารสกัดจากหมามูยใส่ในอาหารเสริม ถ้าสอบสวนพบว่าใส่ในอาหารเสริมถือว่าผิดกฎหมายแน่นอน ส่วนตำรับยาที่มีสารสกัดจากหมามูยนั้นมีแค่ 2 ตำรับ โดยขณะนี้ ออย.กำลังตรวจสอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>-นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นพวกขายตรง ออย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรงงานใน จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิด ซึ่งต้องตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใส่สารสกัดจากหมามูยด้วยหรือไม่ และยืนยันว่าไม่เคยให้ทะเบียนรับรองหมามูยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีเพียงขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรเท่านั้น</p> <p>-เสนอบทความ “หมามูย” ชนิดเม็ด กินแล้วเสี่ยงถ้าไม่ถามหมอ โดยภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่หมามูยจะเป็นยาบำรุงท่านชาย อีกสรรพคุณคือใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน งานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนจะเป็นในกลุ่มเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเป็นหลัก ที่ต้องระวังคือไม่ควรกินเกินวันละ 5 กรัม หรือประมาณ 1 ช้อนชา เนื่องจากหากกินในปริมาณมากๆ จะมีผลต่อความดันโลหิตสูงได้ ดังนั้น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ต้องระมัดระวัง ทางที่ดีที่สุด หากมีโรคประจำตัวต้องปรึกษาแพทย์</p>
บ้านเมือง ข่าวสด แนวหน้า มติชน เดลินิวส์ พิมพ์ไทย โพสต์ทูเดย์ บางกอก โพสต์ คมชัดลึก สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 7	<p>สารบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาคี ผบก.ปคบ. พร้อม เจ้าหน้าที่สสจ.ปทุมธานี ตรวจสอบแผงขายเนื้อไก่ เนื้อหมู และเนื้อปลา 36 แผง ในตลาดสี่มุมเมือง พบสารปนเปื้อน 8 แผง หลังประชาชนร้องเรียนว่าเนื้อสัตว์ใส่สารบอแรกซ์ และจะตรวจสอบอีกครั้ง หากส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบพบว่าเนื้อหมูมีการใส่สารบอแรกซ์ จะแจ้งดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายเนื้อหมู ขณะที่แม่ค้ารับใส่สารกันบูดแทบทุกร้านเพื่ออยู่ยงและไม่มีกลิ่น</p> <p>-นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ.ปทุมธานี กล่าวว่า พิษของสารบอแรกซ์เกิดได้ 2 กรณี แบบแรกแบบเฉียบพลัน จะมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียน ส่วนแบบเรื้อรังจะกระทบถึงไต หากสะสมไปนานๆ เสี่ยงไตวายตาย แน่นสังเกตเห็นเนื้อสัตว์ก่อนซื้อ</p> <p>-ดร.เกศแก้ว เจ๊ะโล๊ะ รองนพ.สสจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ผักเดือนพื้ของประชาชนควรหลีกเลี่ยงสารบอแรกซ์ในอาหารโดยไม่กินอาหารที่มีลักษณะกรอบแข็งหรืออยู่ได้นานผิดปกติ และสังเกตเนื้อหมู ถ้าสีแดงเกินไปควรหลีกเลี่ยง ส่วนเนื้อหมูที่ไม่มีสารปนเปื้อนจะอยู่ได้ไม่นาน</p> <p>-ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สารบอแรกซ์เป็นสารต้องห้ามใช้ผสมในอาหาร และกิจการอาหารทุกประเภท มีอันตรายต่อร่างกาย หากได้รับสารตัวนี้ในปริมาณมากจะเกิดอันตรายกับไตได้ โดยกรณีนี้พบว่ามีกรทำเอาไว้ที่เชียงใหม่ หากทิ้งไว้นานๆ สารบอแรกซ์จะซึมเข้าไปในเนื้อหมู ความร้อนไม่สามารถทำลายได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยการนำเนื้อหมูไปล้างในน้ำ แล้วใช้กระดาษกรองหรือกระดาษชำระหนาๆ ซับขมมันจุ่มในน้ำล้างเนื้อหมู หากกระดาษเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีม่วงๆ แดงๆ แสดงว่ามีสารบอแรกซ์ปนอยู่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การใส่สารบอแรกซ์ในเนื้อหมูของผู้ค้าคาดว่าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหมูเสียเร็ว แต่การใช้สารบอแรกซ์ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายมนุษย์ โดยระยะสั้น เมื่อบริโภคเข้าไปอาจเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียได้ แต่ในระยะยาวอาจจะส่งผลให้ไตวายเสี่ยงต่อชีวิตได้ ส่วนการตรวจตัวอย่างเนื้อหมูนั้น ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการนำส่งมายังกรมวิทย์ฯ เพื่อยืนยันว่าเนื้อหมูหน้าเชียงใหม่มีการใส่สารบอแรกซ์ผสมอยู่จริง และมีปริมาณเท่าใด คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันถึงจะรู้ผล</p>
โพสต์ทูเดย์ บทบรรณาธิการ	<p>ภาษีน้ำหวาน</p> <p>-เสนอบทความ แก่หวานที่ต้นเหตุ ว่า ตามที่องค์การอนามัยระบุว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลมากกว่าที่แนะนำถึง 4 เท่า ถ้าพบว่าต้นเหตุมาจากการบริโภคหวานเกิน รัฐก็ควรแก้ที่ต้นเหตุ เช่น กำหนดส่วนผสมอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการนิยมบริโภคไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ เพื่อความเป็นธรรมของการแข่งขันในทุกกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ควรควบคุมสารทดแทนความหวาน เพื่อไม่ให้มีการหลีกเลี่ยงไปใช้สารทดแทนความหวานประเภทอื่น ขณะที่อาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น เช่น ขนมหวานพื้นเมือง อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ขนมหม้อแกง หรือเครื่องดื่มร้านขายไอเลียง ชา กาแฟ ที่เติมน้ำตาลตามความต้องการ รวมทั้งร้านกาแฟสมัยใหม่ที่ให้ผู้ดื่มเติมน้ำเชื่อมเอง รัฐก็ต้องหาทางควบคุม หากรจะใช้กลไกภาษี เช่น เก็บภาษีน้ำตาล ก็ต้องเตรียมรับมือผลกระทบกับชาวไร่เมื่อการบริโภคน้ำตาลลดลงด้วย</p> <p>เมื่อรัฐเลือกหนทางแก้ที่ต้นเหตุ วิธีการหรือมาตรการที่ออกมาก็น่าจะอธิบายให้ทุกฝ่ายที่โดนผลกระทบเข้าใจได้ แต่ถ้าคิดว่าถ้าวางขึ้นภาษีที่ดีที่สุด รัฐก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่า เป็นธรรมอย่างไร</p>
ข่าวสด คอลัมน์เกาะ	<p>ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอบทความ ปฐมวัยของประเทศ ว่า ห้าปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาชีวิตเด็ก ผลสำรวจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เสียงคลองผดุง	<p>สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบเด็กอายุ 3-5 ขวบ ประมาณร้อยละ 84 กำลังเรียนในระดับก่อนวัยเรียน และพบว่า ในกลุ่มเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษา มีอัตราเข้าเรียนระดับก่อนวัยเรียนต่ำกว่าเด็กที่แม่มีการศึกษา นอกจากนี้ มีเด็กอายุ 3-5 ขวบ ในกทม. เพียงร้อยละ 66 เท่านั้นที่เข้าเรียนก่อนวัยเรียน</p> <p>รายงานผลสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุก 3 ปี ของกรมอนามัย ตั้งแต่ปี 2542-2557 พบเด็กไทยร้อยละ 30 มีพัฒนาการล่าช้า ขณะที่ผลวิจัยของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล พบว่า เด็กปฐมวัยไทยร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 มีพัฒนาการล่าช้าทางด้านภาษา ร้อยละ 20 และล่าช้าด้านปฏิภาณไหวพริบและการเข้าสังคม ร้อยละ 6 ส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญา โอคิว ทักษะการอ่าน เขียนและคำนวณ</p> <p>ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กวัย 0-5 ขวบ 4,557,091 คน ร้อยละ 13 ไม่ได้เรียนอนุบาลหรือไม่ได้รับการดูแลในศูนย์เด็กเล็ก ไม่มีโอกาสได้รับการเตรียมความพร้อม ทั้งๆ ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการถึง 6 กระทรวงที่แย่งกันของงบประมาณ</p>
บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น	<p>WHO ชูไทยต้นแบบสาธารณสุขโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะผู้แทนองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศประกอบด้วย องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH-U.S. CDC Collaboration : TUC) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ไทยได้รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก บรรลุตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่ 2 ของโลก</p>
ทีวีช่อง 3 ,สทท.	<p>สธ.เร่งตรวจสอบแพทย์รับฝากครรภ์พิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีผู้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม จ.สิงห์บุรี ว่าต้องจ่ายเงินค่าฝากครรภ์พิเศษให้กับแพทย์จำนวน 4,000 บาท ว่า ได้สั่งการไปยัง สสจ.สิงห์บุรี ให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีแพทย์เรียกเก็บเงินค่าฝากครรภ์พิเศษจากประชาชนจริงหรือไม่ เบื้องต้นเป็นไปได้ 2 กรณี คือ เป็นเงินสินน้ำใจที่คนไข้มอบให้เอง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความผิด แต่หากเป็นการเรียกรับหรือบังคับ ถือเป็นการกระทำผิดร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออก รวมทั้งมีโทษทางอาญาด้วย</p>
ทีวีช่อง 7	<p>สธ.แจ้งความกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีวัยรุ่น 2 กลุ่มทะเลาะวิวาททำร้ายกันในห้องฉุกเฉินของ รพ.ชุมพร ว่า ขณะนี้ทาง รพ.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นแล้ว พร้อมเตรียมขยายระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการทำประตู 2 ชั้น และมียามเฝ้าหน้าประตูในรพ.อื่นๆ ให้มากขึ้น</p>
คมชัดลึก	<p>สธ.ให้ทรพ.ใช้จ่ายสมเหตุสมผล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ดำเนินโครงการรพ.ส่งเสริมการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล มี รพ.เข้าร่วมโครงการฯ 57 แห่ง ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ได้สั่งให้รพ.ในสังกัดดำเนินเรื่องนี้ทุกแห่ง เพื่อลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณด้านยาได้ถึงปีละ 1 หมื่นล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จะให้แต่ละรพ.เตรียมความพร้อมก่อน และดำเนินการตามแผนที่แต่ละรพ.กำหนดเมื่อเข้าปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้ตรวจฯ เป็นผู้กำกับติดตาม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องยาที่ต้องเข้าไปช่วยรพ.ด้วย</p>
สยามรัฐ แนวหน้า มติชน	<p>ตั้งเป้าคนไทยฟันดี 80%</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การสำรวจทันตสุขภาพระดับจังหวัดปี 57 พบผู้สูงอายุมีฟันแท้เคี้ยวอาหารได้ 20 ซี่ขึ้นไป เพียง 56.9% จึงทำแผนปฏิบัติการแผนงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุไทย ปี 58-61 ภายใต้แผนทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 58-65 ให้เข้าถึงบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟันฟูสภาพช่องปากเพิ่มขึ้น โดย ครม.เห็นชอบเมื่อ 14 มิ.ย. 59 ครอบคลุมผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มรอง 40- 59 ปี โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ เพิ่มเข้าถึงบริการทันตสุขภาพจาก 34% ในปี 55 เป็น 50% หรือ 5.8 ล้านคน และอย่างน้อย 1 จังหวัดของทุกเขตสุขภาพ พัฒนารูปแบบเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากอย่างเป็นระบบ เป็นต้น เพื่อบรรลุแผนภายในปี 61 ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี 80%</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>ประชุมกายภาพบำบัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “งานบริการกายภาพบำบัดและการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ” เผยมีผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงถึง 1.3 ล้านคน สธ.เตรียมใช้นโยบายเชิงรุกถึงบ้าน ทำกายภาพบำบัด เปลี่ยนผู้ป่วยติดเตียงให้กลายเป็นติดบ้าน และผู้ป่วยติดบ้านให้กลายเป็นกลุ่มติดสังคมแทน</p>
สยามรัฐ	<p>โรคอาหารเป็นพิษ</p> <p>- เสนอข่าว กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษตั้งแต่ 1 ม.ค.-13 มิ.ย. 59 พบผู้ป่วย 54,824 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 15-24 ปี รองลงมา 45-54 ปี และอายุมากกว่า 60 ปีตามลำดับ ส่วนใหญ่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ เช่น โรคบิดชิเกลลา หรือบิดไม่มีตัว ซึ่งพบได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่ในเด็ก รวมทั้งกลุ่มคนที่ขาดสุขลักษณะ ชอบกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ระบาดบ่อยในชุมชนแออัด-สุขาภิบาลไม่ดี โดยจะมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำในวันแรก ๆ วันต่อมาอาจถ่ายเป็นมูกหรือเลือดเหนียว ๆ แนะนำให้กินอาหารสุก ร้อน สะอาด ล้างมือ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สบส.ชี้ กม.สถานประกอบการ"นวดไทย"ถูกต้อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมเจ้าของธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพและนวดเสริมความงาม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 27 ก.ย. 2559 โดยจากการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการหลายแห่งใน กทม. พบว่า เกินครึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนร้อยละ 90 ให้บริการนวดเป็นหลัก ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป สถานประกอบการเหล่านี้จะได้รับการดูแล ส่งเสริมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p>
ข่าวสด	<p>กรมวิทย์ฯ พัฒนาคุณภาพสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ต.บึงพระ แหล่งผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรสร้างชื่อของ จ.พิษณุโลก เพื่อยกระดับเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มีการส่งเสริมให้ความรู้ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรและยาแผนโบราณ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้า มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 250 ชุมชน</p>
มติชน	<p>สบส.เตรียมปรับเพิ่มค่าทันตกรรม</p> <p>-เสนอข่าว นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ปรับเพิ่มรายการและอัตราค่าบริการทางทันตกรรม ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ว่า ได้มอบหมายให้สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ของ สบส. นำข้อมูลไปศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมของผู้ประกันตน รวมถึงศึกษากรณีการเบิกจ่าย เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการการแพทย์ของสบส.ให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาต่อไป</p>
บ้านเมือง	<p>ความคืบหน้า Safety Thailand</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 6/2559 มีความคืบหน้าการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม ภายใต้กรอบการดำเนินการ 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอค์ศภัย และ ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ริโซเคลซยะอุตสาหกรรม</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรพ.) เผยว่า กรพ.ปรับโครงสร้างใหม่ ยกการริโซเคลซยะอุตสาหกรรมขึ้นเป็นภารกิจหลัก เพื่อแยกแร่ที่มีมูลค่าสูงนำกลับมาใช้ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ภาคอุตสาหกรรม ลดการทำเหมืองแร่ใหม่ พร้อมตั้งสำนักงานสร้างความเข้าใจระหว่างเหมืองกับชุมชน ลดความขัดแย้ง แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อนเกิดเหตุ
ผู้จัดการออนไลน์	กินกาแฟมากเกินไป -เสนอข่าว นายประทีป เกิดน้อย อายุ 59 ปี ช่างซ่อมจักรยานเมืองชัยนาท มีโรคประจำตัวทางประสาทอ่อนๆ ต้องทานยาเป็นประจำ ทำให้มีอาการง่วงนอน จึงดื่มกาแฟกระป๋องแก้ง่วงจนติด ปรากฏว่า ดื่มกาแฟวันเดียว 6 กระป๋อง ก่อนที่น้องชายจะพบเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
เว็บไซต์สนุกตอทคอม	อุปาทานหมู่ -เสนอข่าว นายฉัตรชัย บางน้อมน้อย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รพ.สต.ศิระชะละเลิง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ว่ามีเด็กนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วยพร้อมกันหลายคน จึงประสานอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย สุก 31 ไปให้ความช่วยเหลือ พบนักเรียนหญิง 6 คน มีอาการชาตามมือและเท้า ร่างกายอ่อนแรง และมีอาการหนาวสั่น นำตัวส่งรพ.สต.ศิระชะละเลิง และส่งต่อรพ.เทพรัตนนครราชสีมา 3 ราย อีก 3 ราย อาการดีขึ้น ให้ผู้ปกครองรับตัวกลับไปพักฟื้นที่บ้าน สาเหตุน่าจะเป็นการอุปาทานหมู่ เนื่องจากนักเรียนที่ป่วยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีร่างกายไม่แข็งแรง และที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์ป่วยพร้อมกันมาแล้ว
ไทยโพสต์	นวดเท้าด้วยเซรามิก -เสนอข่าว สสจ.ลำปางเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านศาลาบัวบก เป็นแห่งที่ 3 ของจังหวัด ชูการใช้เซรามิกช่วยผ่อนคลายเท้าเป็นจุดเด่น พร้อมเตรียมให้หมู่บ้านจัดสิทธิบัตรในการนำเซรามิกมาทำเป็นสปาเท้า เพื่อความผ่อนคลายกล้ามเนื้อเท้า ซึ่งจะช่วยให้หายเมื่อย นอนหลับสบายขึ้น โดยการนำเซรามิกก้อนกลมๆ ขนาดไม่ใหญ่มาก อบอุ่นด้วยความร้อนมาวางไว้ในอ่างเซรามิก หลังจากนั้นนำน้ำต้มสมุนไพรอุ่นๆ มาเทใส่ในอ่าง ให้นักท่องเที่ยวแช่เท้า และคลึงฝ่าเท้าด้วยลูกเซรามิก
พิมพ์ไทย	สสจ.กาญจนบุรีเตือนป้องกันโรคช่วงฤดูฝน -เสนอข่าว สสจ.กาญจนบุรี เตือนประชาชนป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคติดต่ออื่นๆ เช่น โรคมือเท้าปาก โรคเลปโตสไปโรซิส และภัยสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ภัยจากฟ้าผ่าและอุบัติเหตุทางถนน
เดลินิวส์	สสจ.เชียงใหม่ย้ำมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ธัญญาวิรัชกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ ย้ำมาตรการ 3 เก็บ กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ ป้องกัน 3 โรค ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทำต่อเนื่อง ทั้งโรงเรียน ศาสนสถาน สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้าน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และบริษัท
เดลินิวส์	ไซซิก้า -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเปอร์โตริโก ทำให้เกรงว่าหญิงมีครรภ์หลายพันคนและลูกที่ยังไม่เกิด จะตกอยู่ในความเสี่ยง โดยที่ผ่านมามีเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของอเมริกาในแคริบเบียน เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไซซิกามากที่สุดเกือบ 1,400 ราย ขณะที่บนแผ่นดินสหรัฐมีรายงานผู้ป่วยไซซิก้า 756 ราย ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ 234 ราย